
 
 
 

 
 

ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

          โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

สถานการณ์ประจำวัน 
      - สถานการณ์ในประเทศ 17 มิ.ย. พบผู้ติดเช้ือรายใหม่ 1,967 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,494,880 ราย เสียชีวิต 19 ราย 
เสียชีวิตสะสม 30 ,422 ราย รักษาหายเพิ่ม 2 ,123 ราย รักษาหายสะสม 4 ,443,428 ราย ยังรักษาอยู่ 21 ,030 ราย  
สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเช้ือ 543,091,611 (+706,959) ราย เสียชีวิต 6,338,021 (+1,623) ราย รักษาหาย 518,228,425  
(+840,148) ราย 

 

ประเด็นสำคัญ      
     1. การผ่อนคลายมาตรการ 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, ข่าวสด, กท.ธุรกิจ, สยามกีฬา, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยรัฐ, 
มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, ผู้จัดการ, โพสต์ทูเดย์, มติชนสุดสัปดาห์, ข่าวสด, เดลินิวส์, ประชาชาติ, js100, nationtv, springnews, 
workpointtoday, ch3plus, hfocus, thebangkokinsight, ch7) 
     - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุม ศบค. 17 มิ.ย. ว่า สธ.จะเสนอให้ปรับพื้นที่
เป็นสีเขียวหรือพื้นที่เฝ้าระวังทั่วประเทศ ซึ่งผ่านการพิจารณาในที่ประชุม ศปก.ศบค.แล้ว รวมถึงเตรียมเสนอให้สถานบันเทิง ผับ 
บาร์ คาราโอเกะ เปิดบริการตามเวลาที่กฎหมายกำหนด ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ ศบค. ส่วนการถอดหน้ากาก ยังไม่มีการ
ประกาศให้ถอด เพราะเป็นมาตรการทางสังคม ไม่ใช่เจตนารมณ์ของ สธ. แต่จะประเมินสถานที่ให้ถอดได้ และมีข้อแนะนำให้
สวมหน้ากากเพื่อป้องกันโรคอยู่ 
     - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้สัมภาษณ์ถึงการปรับพื้นที่สีเขียวทั่วประเทศว่า 17 มิ .ย. นี้ จะเสนอ 
ศบค. ส่วนมาตรการว่าอะไรทำได้บ้าง จะเป็นไปตามที่เคยประกาศไว้ ส่วนที่มีการขอความเห็นให้เปิดผับบาร์คาราโอเกะ ตาม
เวลาที่กฎหมายกำหนด สธ. จะให้ความเห็นในที่ประชุม ศบค. ว่าไม่ได้มีข้อกังวลอะไร เป็นไปตามกฎหมาย ส่วนเรื่องการสวม
หน้ากาก ยังตีความกันอยู่ว่าเป็นการบังคับหรือการแนะนำ เพราะยังไม่เคยไปจับปรับคนไม่สวม แต่ สธ.  ยังแนะนำให้สวม
หน้ากากเท่าที่เป็นไปได้ 
     - พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการ สมช. กล่าวว่า จะมีการเสนอประเด็นเข้าที่ประชุม ศบค. เกี่ยวกับการพิจารณาผ่อน
คลายให้ประชาชนใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้ใกล้เคียงภาวะปกติมากที่สุด เช่น ปรับพ้ืนท่ีสีเขียว (มาตรการเฝ้าระวัง) การเปิด
กิจการ และสถานบริการกลางคืน ส่วนการสวมหน้ากากได้พิจารณาเสนอให้ไม่ต้องสวมในสถานที่หรือกิจกรรมบางประเภทได้
โดยสมัครใจ ภายใต้ข้อแนะนำด้านสาธารณสุขอย่างค่อยเป็นค่อยไป  
     2. ขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ระยังหลังการระบาด 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, ผู้จัดการ, ข่าวสด, hfocus, thebangkokinsight, INN, 
thaigov, thailandplus, mcot) 
     - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. กล่าวเป็นประธานเปิดงาน Meet & Greet “Thailand Moving 
Together : กอด กิน บิน เที่ยว ใช้ชีวิตใกล้ชิดอีกครั้ง” ที่ อิมแพคเมืองทองธานี ว่า เป็นเวลากว่า 2 ปีท่ีภาคธุรกิจท่องเที่ยวและ
การเดินทางของไทย เผชิญกับความยากลำบากจากสถานการณ์โควิด 19 และการปิดประเทศ ที่ผ่านมา 3 กระทรวง คือ สธ. ก.
การท่องเที่ยวและกีฬา และก.คมนาคม ทำงานร่วมกันหามาตรการต่างๆ ให้เกิดสมดุลระหว่างการควบคุมป้องกันโรคและการ
เปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมการเปลี่ยนผ่านโควิดสู่โรคประจำถิ่น ซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยว
สูงขึ้นต่อเนื่อง สธ.จึงจัดงานนี้ข้ึน โดยเชิญตัวแทนสมาคมผู้ประกอบการภาคท่องเที่ยว บริการ ร้านอาหาร โรงแรมและคมนาคม 
รวม 22 สมาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นและวางแผนร่วมกันในการจัดทำมาตรการสาธารณสุข เสนอต่อที่ประชุม ศบค. เพื่อ
สร้างความมั่นใจต่อการดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยวและคมนาคม ให้คนไทยกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข อยู่ร่วมกับโควิดอย่าง
ปลอดภัย    ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการทุกคน แม้จะมีการผ่อนคลายมาตรการสังคม สิ่งที่ต้องระวังคือ อย่าผ่อนคลาย
จนเสมือนเป็นภาวะปกติ ขอให้คงมาตรการสังคม เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากได้ เพื่อความปลอดภัย ลดความเสี่ยงติดโควิด 19 
และโรคอื่นๆ โดยยึดมาตรการ 2 U  
     - นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า ไทยเป็นเป้าหมายการเดินทาง หลังเปิดประเทศมีต่างชาติเดินทางเข้ามาสูงขึ้นเรื่อย ๆ เฉพาะวันท่ี 
1-15 มิ.ย. เข้ามาเกือบ 4 แสนคนแล้ว ยังคาดว่า ปี 2565 ไทยมีโอกาสมีผู้เดินทางทางอากาศไม่น้อยกว่า 20 ล้านคน คาดว่า
น่าจะมีเม็ดเงินไม่น้อยกว่า 3 แสนล้านบาทในปีน้ี และปีหน้าอาจเพิ่มเป็น 5-6 แสนล้านบาท น่าจะทำให้เศรษฐกิจไทยขับเคลื่อน 
ยืนยันมีการเตรียมพร้อมสนามบินในการรับผู้โดยสารได้ไม่มีปัญหา 

 

ประจำวันที่ 
17 มิถุนายน 2565 
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     3. สเปรย์พ่นจมูกรักษาโควิด 
     สื่อท่ีนำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, มติชน, ผู้จัดการ, infoquest, 
soudhitalk) 
     - นายรังษี ปัดลี รองผอ.อภ. เผยว่า อภ. ได้รับใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ มีขอบข่ายการอนุญาต
ให้ผลิตเครื่องมือแพทย์ในกลุ่ม Respiratory care service สำหรับผลิตภัณฑ์ Nasal spray solution จาก อย. แล้ว มี
ผลิตภัณฑ์ชนิดแรก คือ สเปรย์แอนติบอดีพ่นจมูกยับยั้งเช้ือโควิด 19 และยังได้รับการรับรอง ISO-13485 : 2016 มาตรฐาน
ระบบการจัดการคุณภาพสำหรับเครื่องมือแพทย์ ด้วยความร่วมมือของ 5 หน่วยงาน คือ อภ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม .
ศิลปากร สวรส. และ บ.ไฮไบโอไซ จำกัด ขณะนี้อยู่ระหว่างการสรุปผลการศึกษาทางคลินิกในอาสาสมัคร คาดว่าจะสามารถ
ผลิตออกสู่ตลาดได้ในไตรมาส 3 ปีน้ี 
     4. แนะลดระยะกักตัวคนติดเชื้อเหลือ 5 วัน 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า 
     - ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ หัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ทางคลินิก รพ.จุฬาลงกรณ์ โพสต์ว่า โควิด 19 รอบเก็บตก คนที่ยังไม่
ติด ช่วงนี้อาจติดกันมากข้ึน เนื่องจากโอกาสการติดเชื้อเพิ่มขึ้นจากการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ แต่ถ้าได้วัคซีนครบอาการจะ
ไม่รุนแรง Home Isolation ได้สบาย ถ้าระยะเวลากักโรคในคนที่ติดเช้ือลดลงเหลือ 5 วัน จะกำลังดี เพื่อให้ไม่ขาดคนทำงาน 
เศรษฐกิจเดินได้ไม่สะดุดมาก 
     5. นายกฯ พอใจสถานการณ์ 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์ 
     - นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรี พอใจกับสถานการณ์โควิด  19 
ภายหลังการเปิดภาคเรียน และการผ่อนคลายมาตรการให้เปิดสถานบันเทิง สถานการณ์ผู้ติดเชื้อภายในประเทศทรงตัว จำนวน
ผู้ติดเช้ือใหม่มีแนวโน้มลดลงเร็วกว่าประมาณการ จำนวนผู้เสียชีวิตต่ำกว่า 20 ราย 4 วันต่อเนื่อง ซึ่งนายกฯ คาดหวังไว้ว่า
สถานการณ์จะดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจะไม่ส่งผลต่อการเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจในครึ่งปีหลังนี้ 

          โรคฝีดาษวานร  

สถานการณ์ทั่วโลก 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์ 
     - องค์การอนามัยโลก เผยว่า กำลังเร่งตรวจสอบหลังมีรายงานพบไวรัสฝดีาษลงิในน้ำอสุจิของผู้ป่วยจำนวนหนึ่งในอิตาลแีละ
เยอรมนี เพื่อตรวจสอบถึงความเป็นไปได้ในการติดต่อทางเพศสัมพันธ์  ขณะที่ ดร.ฮานส์ คลูเกอ ผอ.องค์การอนามัยโลกประจำ
ภูมิภาคยุโรป เผยว่า ยุโรปยังคงเป็นศูนย์กลางของการระบาดโรคฝีดาษลิง มีรายงานผู้ติดเช้ือมากกว่า 1,500 ราย จาก 25 
ประเทศในยุโรป คิดเป็น 85% ของยอดผู้ป่วยทั่วโลก 2,027 คน และเตือนว่าการระบาดครั้งนี้ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างแท้จริง
ต่อสุขภาพของประชาชน พร้อมยังคัดค้านการเจาะจงว่าโรคนี้น่าจะแพร่กระจายในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง อย่างในหมู่ชายรักชายเป็น
หลัก เนื่องจากทุกกลุ่มสามารถติดไวรัสชนิดนี้ได้ 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์ 
     - องค์การอนามัยโลกเตรียมส่งชุดตรวจโรคฝีดาษลิงให้ทวีปแอฟริกา ซึ่งพบผู้ป่วยสะสมเกือบ 1,600 คนแล้วในปีนี้ ส่วนสห
ราชอาณาจักรยืนยันผู้ติดเชื้อสะสมมากกว่า 500 คนแล้ว 

 

          กัญชา  

นโยบายกัญชาเสรี 
     1.การออกกฎหมายควบคุม  
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน,ข่าวสด,ผู้จัดการ,แนวหน้า,เดลินิวส์, ไทยโพสต์ ,ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์(มติชน,แนว
หน้า ไทยรัฐ ,ไทยโพสต์ เดลินิวส์,ประชาชาติธุรกิจ,กรุงเทพธุรกิจ ch7 จส.100 ศูนย์ข่าวแปซิฟิก pptvhd36) 
     -นายอนุทิน ชาญวีรกูลรอง นายกรัฐมนตรีลรมว.สธ. ได้ลงนามในประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ให้กัญชาเป็นสมุนไพร
ควบคุม มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป อนุญาตให้ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ขึ้นไป สามารถครอบครอง ใช้
ประโยชน์ ดูแล เก็บรักษา ขนย้าย จำหน่ายกัญชาได้ แต่ห้ามสูบในที่สาธารณะ ห้ามใช้ในสตรีมีครรภ์ หรือให้นมบุตร ห้าม
จำหน่ายแก่ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี สตรีมีครรภ์ หรือให้นมบุตร   อนุญาตให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน และหมอ
พื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย สามารถใช้ประโยชน์จากกัญชาให้กับผู้ป่วยของตน   อนุญาตให้ผู้ป่วย
ข้างต้น สามารถครอบครอง ขนย้าย ดูแล เก็บรักษา ใช้ประโยชน์ในปริมาณที่จ่ายให้สำหรับการใช้ประโยชน์เป็นเวลา 30 วัน  
ทั้งนี้ผู้ใดละเมิดประกาศนี้ มีโทษปรับ จำคุก หรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
พ.ศ.2542   
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    สื่อที่นำเสนอ : นสพ.( มติชน)   เว็บไซต์ (มติชน) 
      -นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การประกาศสมุนไพร
ควบคุม จะใช้ในเหตุผลหลักๆ ดังนี้ 1.ป้องกันพืชสมุนไพรหรือภูมิปัญญานั้นๆ สูญหายหรือสูญพันธุ์ 2.พืชสมุนไพรนั้นมีมูลค่าทาง
เศรษฐกิจที่สูง และ 3.เพื่อการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ซึ่งการควบคุมก็เพื่อป้องกันการนำไปใช้ในทางที่ผิด ท่ีจะ
ส่งผลต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจของสมุนไพรนั้นๆ   สำหรับกัญชาที่มีการวิเคราะห์แล้วว่า มีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สูง จำเป็นต้อง
ควบคุมไม่ให้นำไปใช้ในทางที่ผิด แล้วถูกถอยกลับไปเป็นยาเสพติดอีกครั้ง ซึ่งในส่วนนี้ก็จะลดทอนมูลค่าของกัญชา เราจึง
ต้องการไม่ให้เกิดปัญหา ยับยั้งการนำไปใช้แบบไม่ถูกต้อง โดยไม่ให้เด็กและเยาวชน อายุต่ำกว่า 20 ปี รวมถึงสตรีมีครรภ์และ
สตรีให้นมบุตรใช้ประโยชน์จากกัญชา  ทั้งนี้ การประกาศให้กัญชาเป็นสมุนไพรควบคุม เป็นการประกาศเพียงช่ัวคราวในระหวา่ง
การรอ พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. … ที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของสภา หากพ.ร.บ.กัญชาฯ ออกมาแล้ว ประกาศฉบับนี้ก็จะ
หมดอำนาจโดยปริยาย 
    สื่อที่นำเสนอ เว็บไซต์ (nationtv.) 
      -เฟซบุ๊ก “ชมรมแพทย์ชนบท” ได้โพสต์ข้อความทักท้วงถึงประกาศดังกล่าวโดยระบุว่า มีความงง ทำให้เกิดความสับสน
โดยเฉพาะประเด็นการให้ใช้กัญชาในคนอายุต่ำกว่า 20 ปี พร้อมตั้งคำถามหากใส่ในอาหารจะต้องเลือกขายให้คนอายุเกิน 20 
ด้วยหรือไม่ ถ้าใช่ ในทางปฏิบัติจะทำอย่างไร ทำได้ไหม คนทำผิดจะลงโทษไหม ก็ไม่เห็นมีอัตราโทษในประกาศ   แนวโน้มยิ่ง
ออกกฏระเบียบเพิ่มขึ้นมา ก็ยิ่งยุ่งเป็นลิงแก้แห การใช้คำว่า “นโยบายกัญชาเสรี” นี่แหละต้นเหตุ ถ้าประกาศชัดว่า เป็น 
“นโยบายกัญชาทางการแพทย์” น่าจะไม่ยุ่งอิรุงตุงนังเท่านี้ 
   สื่อที่นำเสนอ : นสพ.( ข่าวสด มติชน  )   เว็บไซต์ (มติชน ข่าวสด.) 
      - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ภายหลังเปิดประชุมมอบนโยบายและช้ีแจงแนวทางการ
ควบคุม กำกับ การใช้กัญชาอย่างเหมาะสมและปลอดภัยต่อสุขภาพ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง ว่า เรื่องการใช้กัญชากัญชงในประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพ วันนี้เข้าสู่สัปดาห์ที่ 2 ได้รับการตอบสนองในเชิง
บวกอย่างมากจากประชาชน ข้อมูลล่าสุดมีประชาชนเข้าแอพพลิเคช่ันปลูกกัญแล้ว 32 ล้านครั้ง มีการขอจดแจ้งปลูกใน
ครัวเรือนและจดทะเบียนผลิตสินค้ากับ อย. รวม 8.5 แสนราย อย.อนุมัติ 8.1 แสนราย  
    -ด้าน นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ตัวกฎหมายหลักจะระบุเรื่องปริมาณสาร THC เกิน
กำหนดไม่สามารถทำได้ ซึ่งจะทราบได้อย่างไรว่าเกิน เราดำเนินการ 2 อย่าง คือ 1.กฎหมายกำหนดให้ผู้ประกอบ พนักงานต้อง
ผ่านการอบรม ซึ่งจะขึ้นอยู่กับสัดส่วนอาหารที่รับประทาน อย่างคำแนะนำหากกินหมดทั้งจาน ก็ไม่ควรกินเกินวันละ 2 เมนู  
และส่งเสริมให้กินหลากหลายครบหมู่อาหาร เพื่อไม่ให้ปริมาณสารเกิน  2.ควบคุมที่ร้านให้ติดป้ายและคำเตือนแจ้งประชาชน 
พร้อมแสดงเมนูท่ีผสมกัญชา ทั้งนี้ ทางสมาคมผู้ประกอบการร้านอาหารก็ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบเรื่องนี้ด้วย 
     ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนให้สัมภาษณ์ นายอนุทินได้ลงมือปรุงอาหารเมนูส้มตำ ท่ีมีส่วนผสมของใบกัญชาสด 2 ใบ พร้อม
น้ำปลาร้าที่ไม่มีส่วนผสมกัญชา เพื่อเป็นตัวอย่างเมนูอาหารที่ร้านควรจะปรุงให้เหมาะสม ตามประกาศของกรมอนามัย ท่ีระบุให้
ใส่ส่วนผสมกัญชาอย่างเหมาะสม 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า) 
      - กรมอนามัยได้ออกข้อแนะนำในการใช้กัญชาและกัญชง ให้ระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากบริโภคอย่างไม่เหมาะสม 
และห้ามจำหน่ายแก่บุคคล 3 กลุ่ม ได้แก่ เด็กและเยาวชน สตรีมีครรภ์ มารดาที่ให้นมบุตร เพื่อคุ้มครองไม่ให้กลุ่มเปราะบาง
เหล่านี้เกิดผลข้างเคียง เด็กและเยาวชนที่มีโอกาสเสพติดมากกว่าผู้ใหญ่ และยังส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของสมอง ระดับ
สติปัญญา ขณะที่ในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร สารสกัดจากกัญชาอาจส่งผลต่อเด็กในครรภ์หรือทารกได้ 
      สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ไทยโพสต์ เดลินิวส์ ข่าวสด แนวหน้า)   เว็บไซต์ (แนวหน้า) 
     -นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งการ
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เร่งสื่อสาร ทำความเข้าใจกับ
เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไป ถึงการใช้กัญชาที่ถูกต้อง รวมไปถึงอันตรายและโทษของกัญชา หากถูกนำไปใช้ผิดวิธีหรือมาก
เกินความจำเป็น รวมทั้งการสนับสนุนให้สถานศึกษาทุกระดับเป็นพื้นที่ปลอดกัญชา และขอความร่วมมือร้านค้า ร้านอาหาร-
เครื่องดื่ม ท่ีนำส่วนของกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหาร ต้องแจ้งข้อมูล ปริมาณการใช้ เพื่อให้ผู้บริโภครับทราบ
เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค หลีกเลี่ยงส่งกระทบต่อสุขภาพท่ีจะตามมา 
    สื่อที่นำเสนอ : นสพ.( ข่าวสด เดลินิวส์ ไทยโพสต์  )   เว็บไซต์ (ข่าวสด.) 
      -นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้รัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการกลางมาพิจารณาในเรื่องนี้ โดยที่สธ. 
อาจมีคณะกรรมการชุดอื่นที่บริหารกฎหมายของเขา และมีการคุยกันว่า  สธ. คงต้องนำกฎหมายทุกฉบับที่มีมาใช้ทดแทน 
ระหว่างที่ยังไม่ประกาศใช้ พ..ร.บ.กัญชา กัญชง อาทิ ประมวลกฎหมายอาญา ในหมวดความผิดลหุโทษ พ.ร.บ.การสาธารณสุข 
ด้านกระทรวงพาณิชย์ มีกฎหมายหลายอย่างที่นำมาปรับใช้ในเรื่องนี้ได้ ในลักษณะของการควบคุมการจำหน่ายสินค้า ควบคุม
ราคา ในแง่กฎหมายอาญา มีประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติควบคุมไว้ เช่น หากเมากัญชาแล้วขับขี่ยานพาหนะ และการก่อเหตุ
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รำคาญ เป็นต้น   มาตรการเหล่านี้ อาจดีกว่าสิ่งที่  สธ. กำลังคิดออกมา เพราะหากมีผู้ร้องเรียนเรื่องก่อเหตุรำคาญ ตำรวจ
สามารถเข้าไปจับกุมได้ แต่หากเป็นกฎหมายของ สธ. จะต้องเข้าไปปรามก่อน หากไม่ฟัง จึงจะดำเนินคดีอาญาต่อไป 
       ส่วนเรื่องการออกเป็นพระราชกำหนดเข้ามาควบคุมนั้น  นายวิษณุกล่าวว่า เมื่อร่างพ.ร.บ.ค้างอยู่ในสภา จะมาออกพ.ร.ก.
มาซ้อนคงไม่เหมาะ แต่ถ้าการพิจารณาพ.ร.บ.ล่าช้า แล้วพบว่ามีอันตรายเกิดขึ้นเห็นได้เป็นที่ประจักษ์ และเข้าข่ายจำเป็นออก 
พ.ร.ก.อาจจะพิจารณาได้ 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(สยามรัฐ) 
     - พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีมีความ
ห่วงใยประชาชน ต่อกรณี "ปลดล็อกกัญชา" ได้หารือร่วมกับ สธ. กำหนดแนวทางควบคุมการมี การใช้ กัญชา โดยล่าสุด รัฐบาล
ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ให้กัญชาเป็นสมุนไพรควบคุม มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป 
นอกจากนี้ยังมี ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดให้การกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด เป็น
เหตุรำคาญ พ.ศ. 2565 มีผลแล้ว ดังนั้นการกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด เป็นเหตุรำคาญ ตาม
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท ตาม พ.ร.บ.การ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 
    2.ไม่เห็นด้วยกับนโยบายกัญชาเสรี 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(สยามรัฐ) 
     -นายเทพไท เสนพงศ์ อดีตส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ได้โพสต์ Facebook ข้อความว่า สำหรับนโยบายกัญชา
เสรีของพรรคภูมิใจไทย ที่ใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งเมื่อปี 2562 และได้แปลมาเป็นนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ นับว่าเป็น
ความสำเร็จของพรรคภูมิใจไทย แต่ผลที่ตามมาจากการที่รัฐบาลปลดล็อคกัญชาให้เป็นกัญชาเสรี ผู้ที่รับผิดชอบโดยตรง ก็คือพล
เอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ตนเห็นด้วยกับนโยบายปลดล็อคกัญชาเพียงครึ่งเดียว คือต้องการปลดล็อคกัญชาออก
จากบัญชียาเสพติด เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และการปลูกพืชกัญชา จะต้องได้รับอนุญาตและอยู่ภายใต้การควบคุมของ
หน่วยงานของรัฐ ไม่ใช่สามารถปลูกหรือครอบครองได้อย่างเสรีเหมือนในปัจจุบันน้ี ซึ่งเป็นการสุ่มเสี่ยงท่ีทำให้เยาวชนเข้าถึงพืช
กัญชาอย่างง่ายดาย และนำกัญชาไปใช้ในทางที่ผิด จนไม่สามารถควบคุมการเสพกัญชา หรือการใช้กัญชาได้ แม้ว่าสธ.จะได้ออก
ประกาศให้กัญชาเป็นพืชสมุนไพรควบคุมแล้วก็ตาม แต่ก็เชื่อว่าไม่สามารถนำไปปฎิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ การปลดล็อคพืช
กัญชาให้เป็นกัญชาเสรีไปก่อน แล้วค่อยออกกฏหมาย กฎระเบียบ กฏกระทรวงมาควบคุม รัฐบาลขาดการเตรียมพร้อมในการ
ทำนโยบายกัญชาเสรีอย่างเป็นระบบ จนทำให้เกิดสภาพการแก้ปัญหาแบบวัวหายล้อมคอกในตอนนี้ 
    3.ผลกระทบจากการใช้กัญชา 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(kapook) 
    -เฟซบุ๊ก Jiraruj Praise ของ นพ.จิรรุจน์ ชมเชย กุมารแพทย์โรคระบบหายใจ รพ.มหาราชนครราชสีมา โพสต์ถึงผลตรวจค่า 
THC ที่อยู่ในใบกัญชาของผู้ป่วยรายหนึ่ง พบว่า มีผลเป็นบวก พร้อมกับเล่าว่า  เด็กอายุ 14 ปี รายหนึ่งเสพกัญชา แล้วเกิด
อาการทางประสาท จนต้องมาแอดมิตที่โรงพยาบาล โชคดีที่เคสนี้ไม่เป็นอะไรมาก นพ.จิรุจน์ ยังเตือนเพิ่มเติมว่า กัญชามีทั้งคุณ
และโทษ การที่จะเอาสิ่งที่มีท้ังคุณและโทษออกมาประกาศใช้อย่างเสรี มันต้องมีความรัดกุมมากกว่านี้ และขอให้พ่อแม่ช่วยดูแล
บุตรหลานด้วย หลังจากนี้คาดว่า น่าจะมีกรณีแบบน้ีมาอีกเรื่อย ๆ 
     -ขณะเดียวกัน ไทยพีบีเอส รายงานว่า การเปิดกัญชาเสรี ทำให้กัญชามีโอกาสเข้าใกล้กลุ่มเด็กและเยาวชนมากกว่าที่คิด 
เพราะมีร้านอาหารแห่งหนึ่งหน้าโรงเรียนประถม และใกล้กับหอพักนักศึกษา ประกาศขายเมนูไข่เจียวใส่กัญชาอย่างโจ่งแจ้ง 
แถมมีการโชว์ใบกัญชาให้เห็นกันซึ่งหน้า อย่างไรก็ตาม คนขายยืนยันว่า เมนูนี้จะไม่ขายให้เด็กแน่นอน ส่วนนักศึกษาอาจจะมีมา
ซื้อบ้าง 
      สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน ไทยโพสต์ แนวหน้า ) เว็บไซต์(แนวหน้า) 
      -นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัด กทม.กล่าวว่า ตั้งแต่วันท่ี 9 มิถุนายน พบรายงานผู้ที่ป่วย และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล 
โดยผลกระทบจากกัญชารวมแล้ว 6 ราย รายล่าสุดที่ส่งเข้ามาแผนกฉุกเฉิน โดยดื่มน้ำต้มจากใบกัญชา และดอก ไม่แน่ใจว่า
ปริมาณเท่าไหร่ เป็นการลองครั้งแรก หลังจากนั้น มีอาการหน้ามืด ใจสั่น แน่นหน้าอก ตอนนี้ให้การรักษาแบบประคับประคอง
คนไข้ก็กลับบ้านได้   เช่นเดียวกับเคสที่โรงพยาบาลตากสนิ จากเดิมมี 2 ราย ก็มีรายงานเพิ่มอีก 1 ราย เป็นลักษณะเสพแบบสูบ 
ก็มีอาการใจสั่น ส่วนที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ที่เคยมีเคสที่เสียชีวิต วันนี้มีเข้ามาอีก 1 ราย และมีเคสเดิมที่ใช้กัญชา
ร่วมกับยาเสพติดอื่น ซึ่งอาการเหมือนคุมได้แต่ยังคงอยู่ใน ICU  
    สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน)   เว็บไซต์(มติชน) 
      -เภสัชกรเชิดชัย อริยานุชิตกุล เภสัชกรเช่ียวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) รองนพ.สสจ. ขอนแก่น กล่าวว่า หลังจากการ
ปลดล็อกกัญชา พบว่าใน จ.ขอนแก่น มีประชาชนเข้ารับการรักษา อาการแพ้กัญชาที่ผสมอยู่ในอาหารและเครื่องดื่มกว่า 100 
ราย ท้ังหมดมีอาการไม่รุนแรงมาก มีเพียงอาการวิงเวียนศีรษะและคลื่นไส้เท่าน้ัน และมีป่วยทางจิตเวชจากการใช้สารเสพติด 1 
ราย มาจากการใช้กัญชาโดยการสูบ ซึ่งมีอาการกำเริบ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ส่งตัวไปรักษาเรียบร้อยแล้ว 
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    สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์ )  
      -นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส. กทม. พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีผู้ประกอบการส่งออก และนำเข้าอาหารสำเร็จรูปของ
ประเทศไทย ฝากข้อความไปยังกระทรวงพาณิชย์และนายกฯ หลังเปิด เสรีกัญชา ว่า คู่แข่งของต่างประเทศไม่ต้อนรับกัญชา ใน
รูปแบบของสารผสมในอาหาร หากเกิดกรณีมียัดไส้ในอาหารและส่งไปในสหภาพยุโรปหรืออียู สินค้านั้นท่ีผลิตในไทยจะถูกแบน
และถูกตัดมาตรฐาน GHP อย่างแน่นอน นอกจากนี้หากนำเข้าทวีปออสเตรเลียหรือตะวันออกกลาง มีโทษหนักถึงประหารชีวิต 
ขอให้รัฐบาลอย่าให้นิ่งนอนใจ เพราะเรื่องนี้ไม่ใช่กระทบเพียงแค่เด็กและเยาวชน คนที่ไม่มีความรู้เรื่องกัญชาภายในประเทศ
เท่านั้น ยังกระทบไปถึงสินค้าท่ีผลิตในไทย เพราะหากเกิดการยัดไส้กัญชาในสินค้าพบเพียงแค่ 1 ลัง จะถูกแบนห้ามส่งออก 
    4.แจกกัญชา1ล้านต้น 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.( เดลินิวส์ ไทยโพสต์)   เว็บไซต์(แนวหน้า) 
      -กรมวิชาการเกษตรได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) พืชสกุลกัญชา ร่วมมือกับสธ.เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ 
และศึกษาวิจัยไปเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 จึงนำไปสู่โครงการส่งเสริม สนับสนุน การปลูกกัญชา กัญชง 1 ล้ าน เพื่อใช้
ประโยชน์ในครัวเรือนทางการแพทย์ และอุตสาหกรรม เพื่อให้เกษตรกร ตลอดจนประชาชนผู้สนใจได้ใช้ต้นกล้าพันธุ์ดี มี
คุณภาพและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมต่อไป  กรมวิชาการเกษตรได้เริ่มเปิดให้ประชาชนท่ีสนใจลงทะเบียนรับกล้าพันธุ์กัญชา
พันธุ์ดีวันที่ 16 มิถุนายนนี้ เป็นวันแรก ครัวเรือนละ 2 ต้น ตามเป้าหมาย 1 ล้านต้นของรัฐบาล หรือประมาณ 500,000
ครัวเรือน ซึ่งพันธุ์ท่ีแจกหลักๆ คือ พันธุ์อิสระ01 พัฒนาพันธุ์โดยกรมการแพทย์ กรมวิชาการเกษตร และมูลนิธิวนเกษตรอินทรีย์
โดยกรมวิชาการเกษตรจะจัดแจกได้เดือนละ 1-2 แสนต้น และผู้ลงทะเบียนจะได้รับต้นกัญชาหลังลงทะเบียนประมาณ 30 วัน 
สำหรับกรุงเทพฯและปริมณฑลสามารถลงทะเบียนได้ที่ศูนย์บริการจัดการพืชกัญชา กัญชงและกระท่อมแบบเบ็ดเสร็จ หรือ
ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ 
   5.สนับสนุนกัญชาทางการแพทย์ 
    สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน)  เว็บไซต์(ไทยรัฐ มติชน ผู้จัดการ กรุงเทพธุรกิจ ข่าวสด กรมประชาสัมพันธ์ chiangmainews 
one31 nationtv.) 
    -อธิการบดี ม.แม่โจ้ นำแถลงการณ์ กรณีเปิดเสรีกัญชา ย้ำสนับสนุนเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เท่านั้น ไม่ใช่เพื่อสันทนา
การ พร้อมหนุนต้องมีการควบคุมอย่างเต็มที่ ด้วยการออกกฎหมายและกำหนดมาตรการใช้อย่างเหมาะสม ส่วนกรณี จนท.ถูก
คนพลาดหวังซื้อต้นกัญชาทำร้าย เบื้องต้นให้แจ้งความไว้เป็นหลักฐานแล้ว แต่ไม่ได้มุ่งดำเนินคดี ขณะเดียวกันสั่งยุติการเปิดจุด
ขาย ปรับเปลี่ยนระบบเป็นจองซื้อล่วงหน้าเท่านั้น เริ่มรับต้นกล้าได้ 1 ก.ค.65 เผยยอดจองรวมแล้วราว1.5แสนต้น 
    6.ประเด็นอื่นๆ 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(สยามรัฐ) 
     -น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ ยืนยันว่าโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)ทุกแห่ง จะต้องเป็นโรงเรียนที่
ปลอดกัญชา และจะต้องเร่งสร้างความเข้าใจในเรื่องของกัญชาว่ามีผลดีและผลเสียอย่างไร เบื้องต้นตนจะไปหารือร่วมกับกรม
อนามัย เพื่อขอข้อมูล และหากนำไปแปรรูปใส่ในอาหารจะส่งผลทบกระทบอะไรต่อร่างกายหรือไม่ เพราะขณะนี้มีการแปรรูป
กัญชาในอาหารมากข้ึน เช่น คุกกี้ ขนมเบเกอรี่น้ำผลไม้ต่างๆ เป็นต้น รวมถึงยังพบว่ามีประชาชนเสียชีวิตจากการใช้กัญชาแล้ว
แพ้มาแล้ว 1 ราย ดังนั้นตนจะเร่งทำความใจในประเด็นนี้อย่างเร่งด่วน    และจะมอบหมายให้ สพฐ.ออกหนังสือสั่งการ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (สพท.) ให้ดูแลเข้มงวดเรื่องกัญชาเสรีในสถานศึกษาอย่างใกล้ชิด สำหรับการนำมาประกอบอาหาร
จะต้องมีมาตรการรองรับในเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน  
    สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์ ไทยโพสต์  )   เว็บไซต์(แนวหน้า) 
     -น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ ์เปิดเผยว่า กรมวิชาการเกษตรได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาพืชกัญชา กัญ
ชง และกระท่อม เพื่อให้ได้สายพันธ์ุที่มีคุณลักษณะที่ดีตามความต้องการ พร้อมพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม ตั้งแต่การ
รวบรวม ศึกษา พร้อมคัดเลือกและขยายพันธ์ุ  โดยมีโครงการทดสอบสายพันธ์ุกัญชงที่เหมาะสมกับพ้ืนท่ีประเทศไทย และมีการ
วิจัยเทคโนโลยีการผลิตพืชกัญชา กัญชง และกระท่อม เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์    นอกจากนี้ กรมวิชาการเกษตร ยังมี
ภารกิจด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับพืชกัญชา กัญชง และกระท่อม ภายใต้ พ.ร.บ.กักพืช พ.ร.บ.พันธุ์พืช และ พ.ร.บ.คุ้มครอง
พันธุ์พืช เพื่อควบคุมกำกับดูแลการนำเข้า ส่งออก รวมถึงการขึ้นทะเบียนพันธุ์กัญชา กัญชง และกระท่อม โดยจัดตั้งศูนย์บริหาร
จัดการพืชกัญชา กัญชง และกระท่อม แบบเบ็ดเสร็จ กรมวิชาการเกษตร (One Stop Service) เพื่อประสานงานและบริการ
ข้อมูลในทุกด้าน เนื่องจากปัจจุบันพืชทั้ง 3 ชนิดได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก หลังจากปลดล็อกออกจากรายช่ือยาเสพติด มี
ประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจ แต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการเพาะปลูก กฎระเบียบในการควบคุมกำกับดูแล  
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง  
     -นพ.ชวมัย สืบนุการณ์ ผอ.รพ.หนองคาย ย้ำประชาชนใช้กัญชาทางการแพทย์มีประโยชน์ ส่วนเยาวชนต้องพึงระวัง ฝากถึง
ร้านค้า ร้านอาหาร หากใส่กัญชาในอาหารควรมีป้ายบอกเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกรับประทานของผู้บริโภค 
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      สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ 
     -จนท.ฝ่ายปกครอง อำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี ออกตรวจสถานบันเทิงในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์  ได้ตักเตือน
ผู้จัดการสถานบันเทิง ให้เปิด-ปิดสถานบริการให้ตรงเวลา ส่วนทางสาธารณสุขอำเภอให้ทางผู้จัดการร้าน อย่าให้ลูกค้า นำกัญชา
มานั่งสูบภายในร้าน เพราะทางรัฐบาลยังไม่ออกกฎหมายที่ให้นำกัญชามานั่งสูบในสถานบันเทิง และห้องน้ำของสถานบันเทิงทุก
แห่ง ต้องสะอาดปลอดภัยจากเชื้อโรค และให้ถูกสุขลักษณะตามพรบ.สาธารณสุข 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน       
     -นางเกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) กล่าวว่า มธ.อยู่ระหว่างหารือและศึกษารายละเอียดด้าน
กฎหมาย เพื่อออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย  โดยกระบวนการต่างๆ และการปฏิบัติต้องชัดเจน เช่น ต้องให้ความรู้กับนักศึกษา
ถึงข้อดีข้อเสียของการใช้กัญชา  มาตรการป้องกันไม่ให้นักศึกษาเสพกัญชาในมหาวิทยาลัย ส่วนจะอนุญาตให้ร้านอาหารใน
มหาวิทยาลัยนำกัญชามาประกอบอาหารได้หรือไม่นั้นขอดูรายละเอียดทางกฎหมายก่อน  

          ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ  

ความก้าวหน้าการพัฒนางานรพ.พระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
    สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ทีวีทุกช่อง, thailandplus) 
    - พล.อ.อ. ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี รองกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สธ. และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนางานของรพ.พระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.นครราชสีมา  มอบของเยี่ยม
ให้กับผู้ป่วยที่มารับบริการ ช่ืนชมการจัดบริการดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคอง ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้ป่วยระยะสุดท้าย และ
ครอบครัวผู้ป่วยหลังเสียชีวิตถึงบ้าน ช่วยให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

- 

ระบบบริการผู้พิการเบ็ดเสร็จ “นาวังโมเดล” 
    สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (Hfocus, thaigov, thailandplus) 
     - นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ สธ. ช่ืนชมรพ.วังเฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษา จ.หนองบัวลำภู และ เขตสุขภาพ
ที่ 8 ต่อยอดแพลตฟอร์ม “หมอพร้อม” พัฒนาระบบบริการผู้พิการเบ็ดเสร็จ “นาวังโมเดล” โดยร่วมกับหน่วยราชการที่
เกี่ยวข้อง เช่ือมต่อฐานข้อมูลทางอิเลกทรอนิกส์ในการออกใบรับรองแพทย์ การออกบัตรผู้พิการ และขอรับเบี้ยยังชีพ เพื่อ
อำนวยความสะดวก และลดภาระให้กับผู้พิการในการเดินทางไปติดต่อราชการ 

- 

การประชุมผู้ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังโรคกลุ่มประเทศสมาชิกลุ่มน้ำโขง 
    สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (bluechipthai, thebangkokinsight, plewseengern, thailandplus) 
     - นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหาร Mekong Basin Disease 
Surveillance (MBDS) พร้อมด้วย สพ.ญ.เสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย ผอ.สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ และคณะที่ปรึกษา 
เปิดการประชุมผู้ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังโรคกลุ่มประเทศสมาชิกลุ่มน้ำโขง หรือ Mekong Basin Disease 
Surveillance (MBDS) แลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์และมาตรการสำหรับการป้องกันควบคุมโควิด 19 ล่าสุด พบขณะนี้
จำนวนผู้ป่วยอยู่ในช่วงขาลง เน้นวัคซีนให้ครอบคลุม โดยเฉพาะวัคซีนเข็มกระตุ้น ในประชากรกลุ่มเสี่ยง เพื่อลดการป่วยหนัก
และเสียชีวิต พร้อมเปิดประเทศด้วยความปลอดภัย ยึดสุขภาพสมดุลเศรษฐกิจ ส่วนโรคฝีดาษวานร สมาชิกเฝ้าระวังอย่าง
ต่อเนื่อง ยังไม่พบผู้ป่วยในไทย 

- 

เกาหลีเหนือเจอติดเชื้อลำไส้ระบาด 
    สื่อนำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, ข่าวสด, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์)  เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, 
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, ไทยรัฐ, มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด, เดลินิวส์) 
     - สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่า ผู้นำ คิม จองอึน ได้ส่งยารักษาโรคไปยังเมืองท่าแฮจู ทางภาค
ตะวันตกของประเทศ เมื่อวันพุธ(15 มิ.ย.) เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีอาการ "ติดเชื้อ ในลำไส้แบบเฉียบพลัน" โดยเร็วท่ีสุดเท่าที่จะ
ทำได้ สื่อโสมแดงไม่ได้ระบุจำนวนผู้ป่วยที่พบ และไม่ให้รายละเอียดที่ชัดเจนว่าพวกเขาป่วยเป็นโรคอะไรแน่ แต่รายงานข่าวนี้
ออกมาหลังจากท่ีรัฐบาลเกาหลีเหนือได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและออกคำสั่งล็อกดาวน์ทั่วประเทศเพื่อสกัดการระบาดของ
โควิด-19 ตั้งแต่ เดือน พ.ค. 

- 

 


